

# THƯ CHÚC MỪNG

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2023

**Kính gửi: Toàn thể Cán bộ, công nhân viên  
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

Nhân kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PetroCons), thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty PetroCons, tôi thân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên công ty, những người đã cống hiến tuổi trẻ và tâm huyết của mình cho sự phát triển của Công Ty.

Từ đáy lòng, tôi vô cùng cảm động và biết ơn tình cảm yêu thương, gắn bó cùng với những cống hiến, đóng góp sức lực và trí tuệ to lớn, nỗ lực không ngừng nghỉ của các lớp lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PetroCons qua các thời kỳ, những người đã và đang chung vai góp sức xây dựng ngôi nhà PetroCons trong suốt 40 năm qua. Những cống hiến và tình cảm ấy luôn luôn được các thế hệ sau này ghi nhớ, trân trọng, giữ gìn và phát huy rất hiệu quả.

PetroCons và cá nhân tôi thật may mắn, tự hào khi có được sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ, động viên kịp thời của mọi người. Đây cũng là động lực không thể thiếu góp phần tạo nên thương hiệu PetroCons ngày hôm nay, đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực xây lắp các công trình dầu khí trên bờ. Qua đó từng bước khẳng định uy tín và năng lực của chúng ta trên các công trình trọng điểm của ngành Dầu khí và đất nước.

Bước sang tuổi 40 trước nhiều cơ hội và thử thách, với tư thế sẵn sàng, tâm thế phấn khởi, tràn đầy năng lượng, trên con đường phát triển, mặc dù trong quá trình sản xuất kinh doanh chúng ta luôn phải đương đầu với nhiều khó khăn nhưng tôi tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần lao động, không ngừng sáng tạo, đổi mới trong quản lý và kinh doanh sẽ là cơ sở vững chắc để anh em PetroCons chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thách thức, vững bước tiến lên gặt hái thêm nhiều thắng lợi lớn hơn nữa.

Mừng kỷ niệm ngày thành lập PetroCons, một lần nữa tôi xin kính chúc các anh, chị em và các bạn cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!



**Nghiêm Quang Huy**

*Bí thư Đảng ủy*

*Chủ tịch Hội đồng quản trị*

*Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam*